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Keflavík íþrótta- og ungmennafélag 
614. stjórnarfundur þriðjudaginn 9. janúar 2024 kl. 17:00 

 

Mættir: Einar Haraldsson, Garðar Már Newman, Birgir Már Bragason, Eva Björk Sveinsdóttir, 
Sveinbjörg Sigurðardóttir, Jónína Steinunn Helgadóttir, Garðar Örn Arnarson. Fjarverandi: Björg 
Hafsteinsdóttir. 
 
1. Fundargerð síðasta fundar 

Liggur frammi. 
 

2. Innkomin bréf 
Fréttabréf frá Abler. 
Fréttabréf UMFÍ, 3 stk. 
Umsókn í fræðslu- og verkefnasjóð UMFÍ. Keflavík fékk 200.000.- kr í styrk. Einnig fengu 
knattspyrnudeild og körfuknattleiksdeild styrki. 
Tölvupóstur frá ÍRB varðandi val á íþróttafólki Rnb 2023. 
Afrit af bréfi knattspyrnudeildar. Músagangur í Nettóhöllinni. 
Tölvupóstur frá ÍRB um Rig ráðstefnu. 
Erindi frá Lenu Maríu Brynjarsdóttur (Sessor) um þjónustu við íþróttafélög. 
Erindi frá Rafíþróttadeild vegna aðstoðar við tölvukaup. 
Skinfaxi. 

 
3. Send bréf 

Bréf send á deildir vegna umsókna í ferðasjóð ÍSÍ. 
Ýmsir tölvupóstar sendir á deildir félagsins. 

 
4. Íþróttakarl og íþróttakona Keflavíkur og Reykjanesbæjar 

Hóf verður haldið í Hljómahöllinni 21. janúar kl. 17:00. Eva sagði frá vinnu nefndarinnar og 
hvernig fyrirkomulagið verður. Allir mjög spenntir að sjá nýja útfærslu. Farandbikarar 
Keflavíkur eru komnir á skrifstofuna. 

 
5. Aðalfundir deilda og félagsins 

Aðalfundir deilda hafa verið auglýstir á heimasíðu Keflavíkur og einnig á Facebook síðu 
Keflavíkur. Mælt er með því að stjórnarmenn mæti á aðalfundi deilda ásamt fjármála- og 
íþróttastjóra.  

 
6. Þreksalur 

Búið er að senda út tölvupóst á stjórnarmenn deilda að þreksalurinn verði opnaður 
mánudaginn 15. janúar. Einar, Birgir Már og Helgi Arnarsson áttu fund með skólameistara FS 
og ræddu samning FS við Reykjanesbæ. Það verða settar upp myndavélar í þreksalnum. 

 
7. Framkvæmdastjóri 

Einar framkvæmdastjóri mun hætta 30. apríl. Staðan verður auglýst um miðjan janúar.  
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8. Önnur mál 
A. Glerveggur er kominn upp og er fundarherbergið að verða klárt. Það á eftir að setja upp 

sjónvarp og tússtöflu. Einar er búinn að senda filmupöntun á Merkiprent.  
 

Fundi lokið kl. 18:40 
Næsti fundur verður þriðjudaginn 23. janúar kl. 16:30. 
Fundinn ritaði Eva Björk 

 


